
STARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS
 
Ár 2015, þriðjudaginn 19. maí var haldinn 345. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn í Hamraborg 9 og hófst kl. 09:00.
Mættir:  Eva Einarsdóttir formaður, Anný Berglind Thorstensen Kópavogi, Björg Fenger 
Garðabæ, Theódór Kristjánsson varamaður fyrir Kolbrúnu G Þorsteinsdóttur Mosfellsbæ og 
Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi. Pétur Óskarsson Hafnarfirði boðaði forföll.
Jafnframt:  Andrés B. Andreasen fjármálastjóri, Einar Bjarnason rekstrarstjóri, Magnús 
Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna, Ómar Einarsson framkvæmdastjóri ÍTR og Helga 
Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð.
 

Þetta gerðist:
 
1.         Staðan í fjöllunum eftir veturinn.  Tekjur vetrar eru umfram áætlanir sem má þakka 

aukningu gesta þrátt fyrir válind veður, marga tæpa opnunardaga og færri en 
undanfarin ár.

 
2.         Rætt um snjógerð.  Páll Guðjónsson frá SSH sat fundinn undir þessum lið og upplýsti 

um stöðu mála varðandi snjógerð frá hendi SSH.
            Fulltrúi Seltjarnarness óskaði eftir að tekið yrði saman minnisblað frá 

framkvæmdastjóra um stöðu mála varðandi snjógerð.  Hvað er búið að gera, hvað þarf 
að gera og næstu skref.

 
3.         Rætt um þjónustukönnun sem Capacent gerði fyrir skíðasvæðin.
 

Fundi slitið kl. 10:15.
 

Eva Einarsdóttir
 

            Björg Fenger                                                                         Theódór Kristjánsson 
Magnús Örn Guðmundsson                                                  Anný Berglind


